

QUY TRÌNH PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN

I. CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN:

- Điều 6 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19/01/2011;
- Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng;
- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;
- Hướng dẫn số 08-HD/TW ngày 21/6/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác Đảng viên,

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Sau khi Chi bộ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, Chi ủy hướng dẫn đảng viên làm Giấy đề nghị cấp thẻ đảng viên (**Mẫu-GĐN 1**), xác nhận và gửi về Văn phòng Đảng ủy Trường. Đảng ủy Trường lập danh sách đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức cùng với việc xét, quyết định phát thẻ đảng viên (theo các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hằng năm).

Đảng viên làm mất hoặc làm hỏng thẻ đảng, làm bản kiểm điểm trình bày lý do trước Chi bộ. Sau khi Chi bộ họp xét (**Mẫu-BBH**), Chi ủy hướng dẫn đảng viên làm Giấy đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất/hỏng (**Mẫu-GĐN 2**), xác nhận và gửi về Văn phòng Đảng ủy Trường. Đảng ủy Trường lập danh sách đề nghị cấp ủy cấp trên xét, cấp lại thẻ đảng viên bị mất và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (theo các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hằng năm).

Sau khi nhận quyết định phát thẻ đảng viên và thẻ đảng viên từ Văn phòng Đảng ủy Trường, Chi bộ tổ chức phát thẻ cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt Chi bộ gần nhất. Đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên, khi mất hoặc làm hỏng thẻ đảng viên phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên. Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng bộ các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy Trường (Phòng 305 nhà C12 tầng – trường Đại học Mở - Địa chất hoặc Điện thoại: 0438389330).